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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stofnun vetnisráðs
í tillögunni er réttilega bent á að mikilvægt sé að ríkisstjómin hafi 

vettvang til að leita sér ráðgjafar um framvindu vetnismála. Hins vegar er slíkur 
vettvangur þegar til staðar hjá Orkustofnun og því varla nauðsynlegt að stofiia 9 
manna vetnisráð til að gegna þessu hlutverki.

Á árinu 2003 var sett á laggimar skrifstofa fyrir „Vettvang um vistvænt 
eldsneyti“ hjá Orkustofnun. Reiknað er með að skrifstofan muni vera i samstarfí 
við íslenska Nýorku, Háskóla íslands og helstu orkufyrirtæki landsins og samtök 
þeirra. Einnig stendur til að skipa verkefnisstjóm með fulltrúum frá ráðuneytum 
iðnaðar-, umhverfis-, sjávarútvegs-, samgöngu- utanríkis og fjármála og jafnvel 
fleiri ráðuneyta undir forystu þess fyrst nefhda. Hlutverk verkefiiisstjómarinnar 
verður meðal annars að móta stefiiu stjómvalda um aukna notkun innlendra og 
endumýjanlegra orkugjafa í samgöngum og í sjávarútvegi á næstu árum.

Það virðist þvi ekki vera þörf fyrir stofnun vetnisráðs á þessum 
tímapunkti. Ekki virðist heldur vera þörf fyrir árleg vetnisþing eins og greint var 
frá i tillögunni. Framvinda vetnisvæðingar er hæg og þvi eðlilegt að kynna frekar 
jafnóðum mikilvæg framfaraskref á þessu sviði.


